

เราคือใคร

RhED เป็นโครงการระดับรัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพศึกษา ให้การสนับสนุน เป็นกระบอกเสียง และบริการด้านการจัดการดูแลในรายกรณีกับพนักงานบริการในรัฐวิกตอเรีย

RhED มีบุคลากรที่ทำงานอยู่ในธุรกิจให้บริการ บุคลากรที่เคยทำงานในธุรกิจให้บริการและ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ

RhED ประกอบด้วยทีมงานช่วยเหลือสนับสนุน เป็นกระบอกเสียง และมีโครงการช่วยเหลือวางแผนให้บริการด้านการจัดการดูแลในรายกรณี เจ้าหน้าที่ RhED มีความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมงานบริการ และตระหนักรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พนักงานบริการพบเจอ

เราให้การสนับสนุนใคร

RhED สนับสนุนพนักงานบริการที่ทำงานในอดีตและปัจจุบัน จากทุกภาคส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงพนักงานบริการในสถานบริการ, พนักงานบริการที่ทำงานส่วนตัว, เอสเคอร์ต, พนักงานบริการที่ทำงานบนถนน, สถานระบำเปลื้องผ้าหรือเต้นรำ, สถานให้บริการนวด, สื่อโป๊และการแสดงผ่านกล้อง, ชูกำแดดดี, งานค้าประเวณีกับลูกค้าประจำและลูกค้าชาว

บริการจาก RhED มีไว้สำหรับพนักงานบริการทุกคน ทุกอัตลักษณ์ทางเพศ, ภูมิภาค, วัฒนธรรม และทุก ๆ เพศสภาพ

เรามีการบริการต่าง ๆ สำหรับพนักงานบริการทุกคนในรัฐวิกตอเรีย และสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานที่รัฐวิกตอเรีย ไม่ว่าจะถือวีซ่าสถานะใดก็ตาม

RhED ยังสามารถให้การสนับสนุนแก่เจ้าของธุรกิจให้บริการ, ผู้จัดการและลูกค้า, ครอบครัว, หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานในชุมชน เราจัดให้มีการพูดคุยเพื่อให้ความรู้และให้คำปรึกษาในระดับรองจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โทรไปที่ 1800 458 752



งานให้บริการถือเป็นงานอย่างหนึ่ง

RhED สนับสนุนกฎหมายการลดทอนความเป็นอาชญากรรม ต่องานบริการในทุกภาคส่วนของธุรกิจ

RhED เป็นกระบอกเสียง สนับสนุนสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ และต่อต้านการตีตรา และการเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงต่อพนักงานบริการ



RhED ให้การยอมรับ สนับสนุน และยินดีต้อนรับผู้คนทุกเพศ และทุกชนชั้นทางเพศ



RhED ให้การยอมรับโดยเกียรติสูงสุด ต่ออำนาจอธิปไตยของผู้พิทักษ์ดั้งเดิม ของดินแดนและน่านน้ำของรัฐ วิกตอเรีย



Resourcing Health & Education in the Sex Industry

โครงการช่วยเหลือวางแผน

1800 458 752

sexworker@sexworker.org.au

sexworker.org.au

โทรฟรี

1800458752



/rhedsexworker



/rhedvictoria



sexworker.org.au



sexworker@sexworker.org.au

โครงการ RhED ช่วยเหลือวางแผน

โครงการช่วยเหลือวางแผน เป็นบริการจัดการเฉพาะรายกรณีบุคคล และมีความยืดหยุ่นในการจัดการ ซึ่งรองรับพนักงานบริการที่ทำงานอยู่ในอดีตหรือปัจจุบัน

การจัดการกรณีประเภททั่วไป

การจัดการกรณีประเภททั่วไป มีให้บริการสำหรับพนักงานบริการ ที่ทำงานอยู่ในอดีตและปัจจุบันจากทุกพื้นที่ของธุรกิจ ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านการหาที่อยู่อาศัย, การใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดอื่น ๆ, สุขภาพจิตและความเป็นอยู่, การช่วยเหลือด้านวิชาชีพหรือการย้ายถิ่นฐาน, การเผชิญความรุนแรงในครอบครัวและจากคู่รัก, การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และการสนับสนุนด้านภาวะทุพพลภาพ

การจัดการกรณีประเภททั่วไปสามารถ

- ติดต่อประสานคุณให้กับบริการสนับสนุนอื่น ๆ
- ช่วยเหลือคุณในสิ่งที่คุณต้องการได้รับการสนับสนุนหรือเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติ

- คุณต้องเป็นพนักงานบริการที่ทำงานอยู่ในอดีตหรือปัจจุบัน ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (รวมถึงเป็นพลเมืองออสเตรเลีย, ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย และผู้ถือวีซ่าชั่วคราว)
- ระบุความต้องการ เป้าหมาย หรือความต้องการได้รับการสนับสนุนของตนเองได้ คุณสามารถมีส่วนร่วมในโครงการบริการด้านการจัดการดูแลในรายการกรณี และเข้าร่วมการนัดหมายปกติได้

ระยะเวลา

บริการการจัดการกรณีประเภททั่วไปอาจใช้เวลาดำเนินการได้สูงที่สุดถึง 12 เดือน ผู้จัดการกรณีของคุณสามารถให้การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นได้ ทั้งทางโทรศัพท์, ทางวิดีโอ, ในสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือในชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ ทีมช่วยเหลือวางแผนประกอบด้วยเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานพันธมิตร

คุณจะต้องติดต่อกับผู้จัดการกรณีของคุณเป็นประจำ (อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งต่อสองสัปดาห์)

โครงการช่วยเหลือวางแผน เป็นบริการตามความสมัครใจ และหากเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการนี้ไม่เหมาะกับคุณ คุณสามารถยุติการเข้าร่วมโครงการได้ และคุณสามารถขอรับการส่งต่ออีกครั้ง หรือเข้าร่วมได้อีกในอนาคต

การจัดการกรณีประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรม

การจัดการกรณีประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมเป็นบริการสำหรับพนักงานบริการที่ทำงานอยู่ในอดีตหรือปัจจุบัน ที่มีปัญหาคดีความด้านกฎหมายในปัจจุบัน หรือคดีความที่ยังดำเนินการอยู่ การจัดการกรณีประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมอาจสนับสนุนคุณด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ไปเป็นเพื่อนคุณเพื่อขึ้นศาล
- เชื่อมต่อคุณกับบริการด้านกฎหมาย
- ไปเยี่ยมคุณขณะที่คุณถูกจองจำ
- ติดต่อประสานคุณกับบริการสนับสนุนอื่น ๆ

คุณสมบัติ

- คุณเป็นผู้ให้พนักงานบริการที่ทำงานอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันที่อาศัย ทำงานอยู่ในรัฐวิกตอเรีย (รวมถึงเป็นพลเมืองออสเตรเลีย, ผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย และผู้ถือวีซ่าชั่วคราว)
- คุณมีปัญหาคดีความด้านกฎหมายในปัจจุบัน
- คุณสามารถมีส่วนร่วมในโครงการการจัดการกรณี และเข้าร่วมการนัดหมายเป็นประจำได้

ระยะเวลา

บริการการจัดการกรณีประเภทที่เกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรม อาจใช้เวลาดำเนินการได้สูงที่สุดถึง 12 เดือน ผู้จัดการกรณีของคุณสามารถให้การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นได้ ทั้งทางโทรศัพท์, ทางวิดีโอ, ในสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือในชุมชนที่คุณอาศัยอยู่ ทีมช่วยเหลือวางแผนนั้นประกอบด้วยเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร

คุณจะต้องติดต่อกับผู้จัดการกรณีของคุณเป็นประจำ (อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งต่อสองสัปดาห์)

โครงการช่วยเหลือวางแผน เป็นบริการตามความสมัครใจ และหากเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการนี้ไม่เหมาะกับคุณ คุณสามารถยุติการเข้าร่วมโครงการได้ คุณสามารถขอรับการส่งต่ออีกครั้งหรือเข้าร่วมได้อีกในอนาคต

การสนับสนุนช่วยเหลือเมืองรอบนอกที่ศูนย์สุขภาพ Thorne Harbour Health

โครงการช่วยเหลือวางแผน ให้การสนับสนุนพนักงานบริการที่ทำงานทั่วทั้งรัฐ รวมถึงผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคและชนบทของรัฐวิกตอเรีย

เรามีผู้จัดการกรณีประจำอยู่ที่ Bendigo หนึ่งวันต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงนิตยสาร RED ข้อมูลโครงการ RhED หรือเพียงแค่ต้องการพูดคุยกับใครบางคน

ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเมืองรอบนอก สามารถเสนอ การจัดการกรณีต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ ทางวิดีโอ หรือพบคุณตัวต่อตัวสามารถทำได้

คุณสามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือวางแผน เมืองรอบนอกได้ โดยโทรไป RhED ที่ 1800 458 752



หากฉันต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนหรือขอรับการส่งต่อได้ อย่างไร?

โทรหาเราที่ 1800 458 752 เพื่อพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินและการรับเข้าร่วมโครงการของเรา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการเหมาะกับคุณหรือไม่ คุณสามารถนำเสนอตนเอง หรือหากคุณยินยอม บุคคลอื่นก็สามารถส่งต่อคุณไปยังโครงการช่วยเหลือวางแผนได้ ทั้งทาง โทรศัพท์ หรือทางอีเมล sexworker@sexworker.org.au

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

โทรไปที่ 1800 458 752 หรือ

อีเมล sexworker@sexworker.org.au